



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๔๕๕๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/๔๑๔

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทางแก่สถานศึกษาในสังกัดฯ ที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ส่งโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล) รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๔ แห่ง ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต: จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการเงินอุดหนุนสำหรับเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4)

ลำดับที่	โรงเรียน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	กันทรอมวิทยาคม	โครงการ "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	100,000	
2	ราชไศล	โครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	
3	บ้านเพียนาม	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2564	100,000	
4	ด้านอุดมศึกษา	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	100,000	
รวมงบประมาณ			400,000	